

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ในพื้นที่ตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อบต.เกาะรอได้ทำการเชิญชาวบ้านในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำศาสนา มาเป็นคณะกรรมการ ในการรับความช่วยเหลือจากจังหวัด เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้ยื่นความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ จากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. เร่งดำเนินการตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยให้มีความชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับเป็นสำคัญ

๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในการตรวจสอบยืนยันการลงทะเบียนพร้อมแพทย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยให้เรียบร้อย ครบถ้วนก่อนจัดส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการ พร้อมทั้งให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน

๓. นำเข้าข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://flood๖๕_๒.disaster.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการกรอกข้อมูลลงในระบบเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕”

สรุปข้อมูลผู้ผ่านการประชาคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ

หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะรอ มีผู้มายื่นคำร้อง ๖๕ ราย ไม่เข้าเกณฑ์ ๑ ราย

นางสาวอามีเนาะ อารี ไม่เข้าหลักเกณฑ์

หมู่ที่ ๓ บ้านตานิเาะปุโย มีผู้มายื่นคำร้อง ๒๑ ราย ไม่เข้าเกณฑ์ ๒ ราย

นางสาวพาชัยย์ ตาหยงมัส และ นางสาวฮายาโต๊ะ เจ๊ะอาแซ

หมู่ที่ ๔ บ้านพะปุเงาะ มีผู้มายื่นคำร้อง ๒๙ ราย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ – ราย

หมู่ที่ ๕ บ้านแอกแง มีผู้มายื่นคำร้อง ๒๑๑ ราย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ – ราย

บ้านเลขที่ซ้ำ ๑ คน

หมู่ที่ ๗ บ้านฮูแตบาโงย มีผู้มายื่นคำร้อง ๑๔๔ ราย ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ๒ ราย นางสาวนุสตารี แบรอสะแม และ นางสาวนาสเร๊ะ ตะเซะ

บ้านเลขที่ซ้ำ ๑ คน

ผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนสรุปผู้ที่ผ่านประชาคมได้ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านเกะรอ มีผู้มายื่นคำร้อง ๖๕ ราย

หมู่ที่ ๓ บ้านตาเนาะปูโย มีผู้มายื่นคำร้อง ๒๑ ราย

หมู่ที่ ๔ บ้านพะปุเงาะ มีผู้มายื่นคำร้อง ๒๙ ราย

หมู่ที่ ๕ บ้านแอแกง มีผู้มายื่นคำร้อง ๒๑๑ ราย

หมู่ที่ ๗ บ้านฮูแตบาโงย มีผู้มายื่นคำร้อง ๑๔๔ ราย

มีผู้มายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๔๗๐ คน

ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ คน บ้านเลขที่ซ้ำ ๒ คน

ผ่านการประชาคม ๔๖๓ คน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในครั้งถัดไป

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำประชาคมครั้งถัดไป จะเชิญประชาชนมาร่วมตรวจสอบตั้งแต่การยื่นขอรับความช่วยเหลือ โดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือ ต้องมีชาวบ้านในหมู่บ้านรับรองอย่างน้อย ๒ คน เพื่อเป็นการตรวจสอบกันเองในเบื้องต้น





